

การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้านความปลอดภัย

นำเสนอเมื่อ : 1 พ.ค. 2566

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญความปลอดภัย ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้านความปลอดภัย ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน และสังคม ว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางสร้างความปลอดภัย และดูแลคุ้มครองนักเรียน ในทุกมิติ ตลอดทั้งมีการพัฒนาความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้มีการเปิดเรียนอย่างมีความสุขและปลอดภัย โดยกำหนดให้ "**เดือนมิถุนายน 2566 เป็นเดือน แห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน**"

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเพื่อให้การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการดังนี้

1. เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนตามแนวทางการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้านความปลอดภัย
2. ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมทั้งแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและปฏิบัติตาม แนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และรายงานผลสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามแบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน นักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านทาง QR code ภายในเดือนกรกฎาคม 2566
3. หากพื้นที่ใดมีคณะของผู้บริหารสำนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ขอให้เตรียมการรองรับ พร้อมประสานการลงพื้นที่กับผู้บริหารสำนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๓๐๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้านความปลอดภัย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญความปลอดภัยในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้านความปลอดภัย ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน และสังคมว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางสร้างความปลอดภัย และดูแลคุ้มครองนักเรียนในทุกมิติ ตลอดทั้งมีการพัฒนาความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้มีการเปิดเรียนอย่างมีความสุขและปลอดภัย โดยกำหนดให้ “เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเพื่อให้การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการดังนี้

๑. เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนตามแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้านความปลอดภัย

๒. ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมทั้งแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และรายงานผลสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามแบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านทาง QR code ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

๓. หากพื้นที่ใดมีคณะของผู้บริหารสำนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ขอให้เตรียมการรองรับ พร้อมประสานการลงพื้นที่กับผู้บริหารสำนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ






(นายจිරี กวางคันทน์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๐๐

เอกสารประกอบการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ที่	รายการ	QR-Code
๑	การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้านความปลอดภัย	
๒	แนวทางการเยี่ยมบ้าน	
๓	ส่งสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
๔	ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕)	
๕	มาตรการป้องกันภัยที่เกิดจากพายุฤดูร้อน	

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน